

หนังสือพิมพ์รายวัน

เพื่อชาวเหนือ

CHIANG MAI NEWS

เชียงใหม่ นิวส์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 6001 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2550 ★ ราคา 5 บาท ★

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประสบความสำเร็จเกินคาดกับการจัดดนตรีไทยอุดมศึกษา เทิดไถ่ ๘๐ พรรษามหาราชันกับการบรรเลงดนตรีไทยสุดอลังการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จเกินคาดเมื่อมี ๗๓ สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมงาน พร้อมผู้เข้าชมกว่า ๒,๐๐๐ คน ดึงดูดเด็กรุ่นใหม่ ช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ พร้อมอนุรักษ์

ม.แม่ฟ้าหลวงจัดดนตรีไทย เทิดไถ่ 80 พรรษามหาราชัน

พื้นที่ พัฒนาดนตรีไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย งานดนตรีไทยอุดมศึกษา “เทิดไถ่ ๘๐ พรรษามหาราชัน” เปิดฉากท่ามกลางสายลมหนาวและเทศกาลดอกไม้บานของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาส่งตัวแทนจากทั่วทุกภาคของประเทศ จำนวนกว่า ๗๓ สถาบันเข้าร่วมบรรเลงดนตรีไทยในหลากหลายอารมณ์ ทั้งดนตรีไทยชั้นสูง ดนตรีไทยพื้นเมืองของแต่ละภาค ดนตรีไทยที่เป็นที่นิยมทั่วไป และดนตรีไทยที่หาฟังได้ยากและใกล้จะสูญหาย ในงานดังกล่าว ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๕ “เทิดไถ่ ๘๐ พรรษามหาราชัน” เมื่อวันที่

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) กล่าวว่า “งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๕ เทิดไถ่ ๘๐ พรรษามหาราชัน” ซึ่งมฟล. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของมฟล. เนื่องจากปีนี้เป็นปีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมีพระชนมมายุ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งนักศึกษาจากทุกสถาบัน ต่างก็ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการบรรเลงดนตรีไทยกันอย่างเต็มที่ ทำให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม การแสดงดนตรีไทยของนักศึกษาสถาบัน

ต่างๆครั้งนี้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค พร้อมทั้งช่วยกันฟื้นฟูเครื่องดนตรีที่เลือนหายไป ให้กลับมาอีกครั้งและได้แสดงออกถึงความเป็นไทยตาม กระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตอนที่พระราชทานไว้ว่า ความเป็นไทยนั้นเป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่มีค่าระดับโลก ไม่ควรที่ใครจะละเลยทำลายเสีย เพราะจะทำให้สูญเสียมรดกที่มีค่าไป คนที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงดีที่สุด เหมาะที่สุด ไม่มีใครนอกจากคนไทย คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษา ความเป็นไทยเสมอ ทั้งทางวัตถุ ทางจริยธรรมและภูมิปัญญา